

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่
เจ้าหน้าที่สภา อบต.บ้านเพิง

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมนายชวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่ ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการเจ้าหน้าที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ก็ขอเชิญ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ได้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบการประชุม

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

ได้จุดธูปเทียนและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กระผมนายประทีป ปรีดาศักดิ์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ก็ขอสวัสดิ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารตำบลบ้านเพิง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านใน
วันนี้มีหลายระเบียบวาระด้วยกัน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามสำเนาบันทึกรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ครั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เจ้าหน้าที่กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเพิง ได้ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และได้แจกสำเนาการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล
บ้านเพิงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วัน ก็ให้สมาชิกได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วยว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๓ หรือไม่ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงทุกท่านได้ตรวจสอบและให้
การรับรองด้วยนะครับ

ที่ประชุม

ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ครั้งที่
แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระตุ่ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอขึ้นใหม่

นางสาวภณดา กาญจนดูล

๕.๑ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ท่านรองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวภณดา กาญจนดูลย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามเรื่อง ที่สภาได้ชี้แจงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในข้อ ๒๒/๑ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยอาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง พิจารณา ซึ่งเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกเป็นการเพิ่มเติมแผนของโครงการกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการพัฒนาคน ชุมชน เมืองน่าอยู่ อยู่ในยุทธศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องของการขอกู้เงินในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และหลีกเลี่ยงกรณี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เกิดน้ำขังในฤดูน้ำท่วม ซึ่งจะท่วมทุกปีและท่วมเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างมาก เราจึงได้จัดเสนอโครงการนี้เข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เพื่อให้ท่านสมาชิกพิจารณาในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในมือของท่านแล้ว และในโครงการนี้ได้ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในการพิจารณาของท่านสมาชิก ขอขอบคุณคะ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การอนุมัติ

นางสาวภนุดา กาญจนดุลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

๕.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามข้อบัญญัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง หน้า
๑๑๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกผิวจราจรถนนสายบุญ
ล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว
๖๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ซม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๕ ตร.
ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙
ลำดับที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๓๑,๕๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ได้จัดทำและพิมพ์หน่วยความ
หนาเฉลี่ยของโครงการฯ ผิดพลาด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔
และหมู่ที่ ๖ ตามรายการข้างต้น เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ซม. มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้

๒,๐๓๑,๕๐๐.- บาท

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

ในรายละเอียดซึ่งนางสาวภนุดา กาญจนดุลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบรายละเอียดแล้วกระผมก็ขอมติจากที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ว่าจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการ
ดังกล่าวหรือไม่

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๘งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๓๑,๕๐๐.- บาท

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

ในวาระที่ ๕.๓ ญัตติจ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ในวาระนี้ก็ขอเชิญผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ได้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายสำราญ อุ๋นใหม่
รองนายก อบต. บ้านเพิง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสำราญ อุ๋นใหม่ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ได้รับมอบหมายจาก นายเยื้อน รอดมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ให้ชี้แจงในเรื่องการจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้

เนื่องด้วยอาคารสำนักงานหลังปัจจุบันได้ใช้อาคารของสภาตำบลบ้านเพิงเดิมเป็นที่ทำการซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดท่าพญา (โน) ซึ่งสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมานานมากกว่า ๒๗ ปี และเจอช่วงมรสุมฝนตกหนักน้ำท่วมในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี จะประสบปัญหา น้ำท่วมอาคารสำนักงาน ทำให้ครุภัณฑ์สำนักงานเอกสารราชการต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุก ๆ ปี ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการได้ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติราชการ สำหรับการบริการประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อการนี้ แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ได้ทำการปรับพื้นที่และถมดินพร้อมบดอัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงจะต้องใช้งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งกระผมมีเรื่องจะชี้แจงและให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ทุกท่านได้พิจารณาความจำเป็นในการจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบพระคุณครับ

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

กระผมขอเชิญท่านปลัดทวี ศรีอำภรณ์ ได้มาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายทวี ศรีอำภรณ์
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายทวี ศรีอำภรณ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง แห่งใหม่ ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนดตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙ (๑) กระผมจึงขอชี้แจงต่อสภาฯ ว่าจำเป็นทำความตกลงการปฏิบัติตามข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถนำเงินสะสมไปจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หลังใหม่ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

ที่ประชุม

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต. บ้านเพิง

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอจ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง แห่งใหม่จากท่านปลัดทวี ศรีอำภรณ์ แล้วที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ประการใด ขอเชิญได้ครับ
ไม่มี

เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรซักถามแล้วกระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมและขอทำความตกลงการปฏิบัติตามข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถนำเงินสะสมไปจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หลังใหม่ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และทำความตกลงการปฏิบัติตามข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

กระผมขอเชิญท่านปลัดทวี ศรีอำภรณ์ ได้กล่าวอำลาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เชิญครับ

นายทวี ศรีอำภรณ์
เลขานุการสภา อบต.บ้านเพิง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ท่านนายกเอื้อน รอดมณี ผู้ช่วยผู้บริหาร ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและทุกท่านตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน ที่ได้ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง กระผมมีความสุขมากในการทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ผมมีความสุขมาก ที่สภาอบต.บ้านเพิง ได้ให้โอกาสในด้านต่างๆ มากมาย และผมได้ยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขอขอบคุณทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโควิดและช่วงน้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่กระผมประทับใจเป็นอย่างมากในการมาทำงานที่สภาและได้ร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้าน สุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดา และในการทำงานได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน อาจจะมีการบกพร่องล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยวาจา กระผมก็ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ ถือว่าเป็นการทำงานที่ยึดถือเอาส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง และวันนี้ถือเป็นวาระสุดท้ายในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงของกระผม ขอโอกาสนี้ลาการประชุมสภามีผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอขอบคุณทุกท่านครับ ท่านนายกเอื้อน รอดมณี ผู้ช่วยผู้บริหาร ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและทุกท่านตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน

/ที่ได้ร่วม...

ที่ได้ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง กระทบมีความสุขมากในการทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ผมมีความสุขมาก ในสภาได้ให้โอกาสในด้านต่างๆ มากมาย จนวันนี้เป็นการเลือกตั้งใหม่ของเลขากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และได้ยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเองซึ่งจะมีผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขอขอบคุณทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโควิดและช่วงน้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่กระทบประทับใจเป็นอย่างมากในการมาทำงานที่สภาและได้ร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้าน สุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดา และในการทำงานได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน อาจจะมีการบกพร่อง ล้วงเกินท่านทั้งหลายด้วยวาจา กระทบก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ถือว่าเป็นการทำงานที่ยึดถือเอาส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง และวันนี้ถือเป็นการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงของกระทบ ขอโอกาสนี้ลาการประชุมสภามีผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอขอบคุณทุกท่านครับ

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

ในนามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงขอขอบคุณท่านปลัดทวี ศรีอำภรณ์ ในนามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงขอขอบคุณท่านปลัดมากที่ได้ร่วมงานกัน ซึ่งท่านปลัดถือเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงคนเก่งคนหนึ่ง และขอให้ท่านปลัดทวี ศรีอำภรณ์ ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน และไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีใครเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภา อบต.บ้านเพิง

เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือซักถาม กระทบก็ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(นายทวี ศรีอำภรณ์) จดบันทึก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(นายประทีป ปรีดาศักดิ์) ตรวจ/ทาน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประทีป ปรีดาศักดิ์	ประธานสภาฯ	ประทีป ปรีดาศักดิ์	
๒.	นายโกมล สุกระ	รองประธานสภาฯ	โกมล สุกระ	
๓.	นายสมชาย ช่อชั้น	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สมชาย ช่อชั้น	
๔.	นายนิล แคล้วคลาด	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	นิล แคล้วคลาด	
๕.	นายวิวัฒน์ เขนเมือง	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	วิวัฒน์ เขนเมือง	
๖.	นายบุญยิ่ง ปานสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	บุญยิ่ง ปานสม	
๗.	นายนิกรม์ นาคเป้า	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	นิกรม์ นาคเป้า	
๘.	นายณัฐพล คงสวัสดิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ณัฐพล คงสวัสดิ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	-	-	
	-	-	
	-	-	

ผู้มาประชุม

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเอื้อน รอดมณี	นายก อบต.บ้านเพิง	เอื้อน รอดมณี	
๒.	นายสำราญ อุ่นใหม่	รองนายก อบต.บ้านเพิง	สำราญ อุ่นใหม่	
๓.	นายเจริญ เกื้อประจง	รองนายก อบต.บ้านเพิง	เจริญ เกื้อประจง	
๔.	นายวิรัตน์ ช่อผูก	เลขานุการนายก อบต.	วิรัตน์ ช่อผูก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกฤตภัทร จันทรชื่น	รองปลัด อบต.	กฤตภัทร จันทรชื่น	
๒.	น.ส.นงเยาว์ บุญคงมา	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	นงเยาว์ บุญคงมา	
๓.	นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	วรเชษฐ์ มูประสิทธิ์	
๔.	นายขวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่	นิติกรชำนาญการ	ขวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่	
๕.	น.ส.ภณุดา กาญจนดุลย์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ภณุดา กาญจนดุลย์	
๖.	นางสาวชนิษฐา หอมหวล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ชนิษฐา หอมหวล	